



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ โทร. 80211, 80229 โทรสาร 80208

ที่ ศธ 0512.2.1.3/1๒5๙

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2560

เรียน คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย/ผู้อำนวยการทุกสถาบัน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบสรุปการเสนอขอรับทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ จำนวน 1 แผ่น
 3. ขั้นตอนการดำเนินงานทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ จำนวน 1 แผ่น
 4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนสมทบฯ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ โดยใช้ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2557 นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสมทบฯ พ.ศ. 2557 และให้ใช้ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2560

ในการนี้ ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ ขอประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนสมทบฯ มายังส่วนงานทั้งนี้ ส่วนงานที่สนใจสมัครขอรับการสนับสนุนโปรดดูรายละเอียดในประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยส่วนงานจะต้องจัดส่งแบบสรุปการเสนอขอรับทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือการจัดแสดงผลงานภายในระยะเวลา 5 ปี ไปยังสำนักบริหารวิชาการ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ ได้แนบขั้นตอนการดำเนินงานทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนสมทบฯ มาพร้อมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - 4) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ (คุณจรรยา โทรศัพท์ 80211 และคุณวศพัชร โทรศัพท์ 80229) ซึ่งสามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ สำนักบริหารวิชาการ www.academic.chula.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา)

รองอธิการบดี

สำเนาเรียน : หัวหน้าภาคทุกภาควิชา